

ยื่นหนังสือขบอธิการบดีแม่โจ้แฉ 'อำนาจ ยศสุข' แทรกแซง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายอานนท์ เทียงตรง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีใบปลิวโจมตีว่าไม่เหมาะที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีสมัยที่ 3 ว่า การสรรหาอธิการบดีเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และจากการหยั่งเสียงของชาวสถาบัน 20% ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 คน คือคนกับนายสรายุ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเป็นเลขานุการนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้นำชื่อทั้ง 2 เสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สภาสถาบันได้ประกาศชื่อคนให้ดำรงตำแหน่งต่อและได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา แต่มีคณาจารย์บางคนไม่เห็นด้วยเพราะมีกรรมการสรรหาบางคนนำคะแนนที่นับเพียง 20% ตามข้อบังคับสถาบันไปนับต่อ และปรากฏว่านายสรายุได้คะแนนมากกว่า

นายอานนท์กล่าวว่า เวลาภายในสถาบันเกิดความแตกแยกเพราะมีนักการเมืองเข้าแทรกแซง คือ นายอำนาจ ยศสุข ส.ส.เชียงใหม่ พรรคความหวัง

ใหม่ซึ่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าทั้งยังได้ทำหนังสือถึงนายมนตรี ด้านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยยับยั้งไม่ให้ตั้งตนเป็นอธิการบดีแต่ นายมนตรีปฏิเสธ เพราะถือเป็นเรื่องภายใน เวลานี้อาจารย์และนักศึกษาเบื่อกว่าจึงไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ ส่วนสื่อมวลชนท้องถิ่นก็เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้ว และในวันที่ 23 มีนาคม จะประชุมสภาสถาบันที่ทบวงฯ เนื่องจากกลุ่มของนายอำนาจจะชุมนุมกันที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

"ขณะนี้สมาคมศิษย์เก่ามีอำนาจและแข็งแกร่งมากเพราะมีนักการเมืองเป็นนายกสมาคมจริงๆ แล้ว นายอำนาจก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่น 20 มีอะไรกันก็น่าจะพูดคุยกันได้ แต่ นายอำนาจพยายามแทรกแซงเพราะต้องการเป็นนายกสภาสถาบัน และให้นายสรายุเป็นอธิการบดีเพื่อบริหารแม่โจ้ซึ่งคนทั่วไปไม่ต้องการให้สมาคมศิษย์เก่าเข้ามาบริหารงาน ยุคนี้จึงถือได้ว่าเป็นยุคแตกแยก อีกทั้งสมาคมศิษย์เก่าทำผิดวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่จะไม่ทำกิจกรรมทางการเมือง เล่นการพนัน แบ่งปันผลประโยชน์ ที่ผ่านมามีกำไรศรัยและออกไปปลิวโจมตีผมด้วย" นายอานนท์กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 5 องค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาคณาจารย์ ผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ องค์กรนักศึกษาแม่โจ้ จำนวน 20 คน เดินทางมายังบ้านพักนายมนตรี ด้านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัย ที่บ้านป่าเหว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน 3 ข้อประกอบด้วย 1) พิจารณาให้นายอานนท์ เทียงตรง พ้นจากตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีแม่โจ้เป็นการชั่วคราว 2) พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นกลางจากทบวงมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย อื่นรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แทน 3) ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับข้อกล่าวหาและพฤติกรรมของนายอานนท์ เทียงตรง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป

จากนั้นนายมนตรีได้รับข้อร้องเรียน และรับปากจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่มีการประท้วงต่อไป นอกจากนี้ ในวันที่ 23 มีนาคมนี้ องค์กรทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเคลื่อนขบวนไปยังตึกอธิการบดี เพื่อยื่นหนังสือขบไล่ และเผาโลงศพประท้วงต่อไป